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รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

คร้ังท่ี 3/2566 

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รศ.ดร.กติิกร จามรดสุิต   รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.วรีฉัตร์ ฉัตรปญัญาเจริญ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและกายภาพ กรรมการ 
     คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์  
3. ผศ.ดร.กมลรัตน์  โพธ์ิปิ่น   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล  กรรมการ 
     คณะเทคนิคการแพทย ์
4. ผศ.ฉันทิการ  จันทร์เปีย   รองคณบดฝี่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
5. รศ.ดร.วรีะชัย สริิพันธ์วราภรณ ์  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา  กรรมการ 
6. อาจารย์สนิท  แสงเหลา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
     คณะเทคโนโลยีสารเทศและการสือ่สาร 
7. รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา  รองคณบดฝี่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
     คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
8.. นายสาธร เกาะกิ่ง      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานท่ีและซ่อมบ ารุง   กรรมการ 
     วิทยาลัยดรุิยางคศลิป ์
9. ผศ.มนต์ชัย  ดชติดาว   รองคณบดฝี่ายบริหาร     กรรมการ 
     วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
10. นายกฤษณ์ ขาวบาง    ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิทยาเขตกาญจนบุร ี กรรมการ 
  วิทยาเขตกาญจนบุร ี
11. รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองค า รองผู้อ านวยการฝ่ายกายภาพและพัสด ุ กรรมการ 
  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี
12. นายพุฒิเศรษฐ์  ตันตเิมฆิน ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
13. นางกีรติ สอนคุ้ม ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา กรรมการ 
14. นายมนัสชาย  ประเดมิชัย หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
15. ว่าท่ีร้อยตรีอัครนันท์ เซี่ยงเห็น      หัวหน้างานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กรรมการ 
16. นายยุทธภูมิ ญานเพิ่ม หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย กรรมการ 
17. นางสาวศศิวิมล ผุงเพิ่มตระกลู หัวหน้างานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการ 
18. นายสุพจน์ ภาษีรอด   หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ กรรมการและเลขานุการ 
19. นางสาวอรวรรณ ไพรี กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาวเนตรา  แย้มเดช กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้แทนกรรมการเข้าร่วมประชุม 
1. นายมนตรี เปรมเจรญิ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
2. นายนพเมศฐ์ รังสเีตชารตัน ์ คณะทันตแพทยศาสตร ์
3. นายอนุวัตน์  รัตนเพชร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
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4. นายชาญเดช แสงงาม คณะเภสัชศาสตร ์
5. นายนิวัติ  เจตนาประชาวิทย ์ คณะสัตวแพทยศาสตร ์
6. นางขวัญฤทัย ราชสีห ์ บัณฑิตวิทยาลัย 
7. นายนพรัตน์  ฉันส าราญ คณะกายภาพบ าบดั 
8. นายน าโชค  ขุนหมื่นวงศ ์ สถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู ้
9. นายนพฤทธิ์  ชาตินิยม สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
10. นายณรงค์  ทองน้อย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
11. นางณัฏฐา  สวสัดิ์แดง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
12. นายกิตตริัตน์ ปรือทอง วิทยาลัยนานาชาต ิ
13. นายก้องภพ  รอดบูร วิทยาลัยศาสนศึกษา 
14. ว่าท่ีร้อยตรีประทิน  รอดวิมตุ โรงเรียนสาธิตนานาชาต ิ
15. นางสาวศิริประภาพร  แสงสรุศักดิ ์ ศูนย์บริหารความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายครรชิต  ยอดแก้ว   กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
2. นายศักดิ์รินทร์  คันทัพ   กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 

กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม 
1. รศ.นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ สภาคณาจารย ์      
2. ผศ.ดร.พรชัย ชันยากร  รองคณบดฝี่ายพัฒนาคณุภาพกระบวนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ์
3. รศ.ดร.ทพ.พิศลย์  เสนาวงษ ์ รองคณบดฝี่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร ์
4. ผศ.นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร  รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิรริาช  คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
5. ผศ.นพ.ประสิทธ์ิ  กี่สุขพันธ ์ รองคณบดฝี่ายกายภพและสิ่งอ านวยความสะดวก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ี
6. ผศ.ดร.ภก.มนตรี  จาตรุันตภ์ิญโญ รองคณบดฝี่ายบริหาร    คณะเภสัชศาสตร ์
7. ผศ.ดร.ศศิวิมล  แสวงผล  รองคณะบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท 
8. ผศ.ดร.ปณิชา  นิติสกลุวุฒิ  รองคณบดฝี่ายบริหารและจดัการยุทธศาสตร์ คณะศลิปศาสตร ์
9. รศ.ดร.สมบรูณ์  ศิรสิรรหิรญั รองคณบดฝี่ายบริหาร   คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
10. ผศ.ดร.นสพ.ปรญิ สุวรรณประภา รองคณบดฝี่ายบริหาร    คณะสัตวแพทยศาสตร ์
11. อาจารย์ ดร.ธนกฤต  เนียมหอม รองคณบดฝี่ายกิจการนักศกึษาและการพัฒนาอยา่งยั่งยนื  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
12. รศ.ดร.ประพิมพรรณ  วงศ์จิตรันต ์ รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนาระบบ  บัณฑิตวิทยาลัย 
13. รศ.ดร.ภก.วรรธนะ  ชลายเดชะ รองคณบดฝี่ายบริหารและการคลงั  คณะกายภาพบ าบดั 
14. ผศ.ดร.ปิยะฉัตร  จิตต์ธรรม รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร   สถาบันวัตกรรมการเรยีนรู้ 
15. ดร.นฤมล จันทรเจิด  รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิาร       สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
16. นางสาวพลอยชมพู  สุคสัถิตย ์ เลขานุการ    สถาบันวิจัยประชากร   
17. ผศ.ดร.อธิวัฒน์  เจียวิวรรธน์กลุ รองผู้อ านวยการกองฝ่ายบริหาร  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
18. รศ.ดร.เอกราช เกตวัลห ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  สถาบันโภชนาการ 
19. ผศ.ดร.ภูชิต โนนจุ้ย  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกายภาพและสารสนเทศ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
20. ผศ.ดร.ณรงค์ อาจสมิต ิ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ฯ   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
21. ผศ.ดร.ปานนท์  ลาชโรล  รองผู้อ านวยการ    สถาบันบริหารจดัการเทคโนโลยีและนวัติกรรม 
22. รศ.ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา  ผู้ช่วยคณบดีด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  วิทยาลัยการจัดการ 
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23. ดร.ลัดดาวัลย์  เจียรวิทยกิจ รองคณบดฝี้ายสิ่งแวดล้อมและการพฒันาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาต ิ
24. ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  ศรสีุรกลุ  รองคณบดฝี่ายบริหาร   วิทยาลัยราชสุดา 
25. อาจารย์ ดร.สุชาดา  ศรเีศรษฐวรกลุ รักษาการแทนรองคณบดฝี่ายวิจัยและนวัติกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา 
26. นางวิภาณี  ชินชานาญ  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร   ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาต ิ
27. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล         รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาฯ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหดิล 
28. นายยิ่งยศ  ปัจฉิมเพ็ชร ์  หัวหน้างานวิศวกรรมบริการ   ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก 
29. อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  ชูมา หัวหน้างานฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม โครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 
30. นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น  หัวหน้าส านักงานบรหิารทั่วไปกรรมการ  โครงการจดัตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
31. ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว  รองผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษา  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
32. ดร.โสภิต ฉายะสถิต  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร    โรงเรียนสาธิตนานาชาต ิ
33. ผู้อ านวยการศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
34. นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล  ผู้อ านวยการกองบริหารงานท่ัวไป 
35. นายศิริพงศ์ ทรัพย์อุดม    ผู้จัดการอาคารอาคารชุดพักอาศัย 
36. นายพร้อมพงศ์ ผุงเพิ่มตระกูล    หัวหน้างานออกแบบและผังแม่บท   กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
37. นางสาววราลักษณ์ นามเสถียร งานบริหารและพัฒนาระบบ   กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 
เริ่มประชุม 13.35 น. 
 รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานคณะกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

วาระก่อนการประชุม : ความปลอดภัยในการท างาน (คณะเทคนิคการแพทย์) 
 ผศ.ดร.กมลรัตน์  โพธิ์ปิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะเทคนิคการแพทย์ ได้น าเสนอสถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งคณะ
เทคนิคการแพทย์เป็นหน่วยงานท่ีมีพันธกิจด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงมีความใส่ใจและให้ความส าคัญด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย 
สภาพแวดล้อมในการท างาน และสวัสดิภาพของบุคลากรและนักศึกษา และได้ก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย โดยคณะเทคนิค
การแพทย์ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของนักศึกษาและบุคลากร จึงได้วาง
แนวทางในการพัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้ปรากฏเป็นรูปธรรม และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความปลอดภัย 
ซึ่งประกอบด้วยคณะอ านวยการจัดการความปลอดภัย และคณะอนุกรรมการความปลอดภัยในด้านต่าง  ๆรวมทั้งมีการกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ  

1.  การจัดท าข้อตกลงและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  
o มาตรการควบคุมหลกัที่ 1  โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์ มาตรการของรัฐ และมาตรการของสถาบัน อุดมศึกษา 

o มาตรการควบคุมหลกัที่ 2 ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 

o มาตรการควบคุมหลกัที่ 3 มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเช้ือโรค ที่เพียงพอเพื่อการล้างมือก่อนเข้า
ห้องเรียนและก่อนรับประทานอาหาร 

o มาตรการควบคุมหลกัที่ 4 ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียนและที่น่ังเรียน อย่างน้อย 1 เมตร 

o มาตรการควบคุมหลกัที่ 5 ให้ควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมิให้แออัด หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมเท่าที่จ าเป็น 

o มาตรการควบคุมหลกัที่ 6 ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบพิจารณาให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ด าเนินกิจการหรือจัดกิจกรรมได้
ตามความเหมาะสม 

o มาตรการควบคุมหลกัที่ 7 ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ 
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2.  การด าเนินการเพื่อรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบในคณะเทคนิคการแพทย์  
o มีการคัดแยกขยะและทิ้งขยะตามชนดิ 

o มีการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน 

3.  การดแูล ส ารวจ หรือตรวจสอบความปลอดภยัในคณะเทคนคิการแพทย ์

o การตดิตั้งระบบกล้องวงจรปดิ (CCTV) คลอบคลุมพื้นที่และจอภาพแสดงภาพของกล้องวงจรปดิ (CCTV) ตลอด 24 ช่ัวโมง 
o การดแูลและตรวจตราพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 

4.  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ (Safeguard) ในคณะเทคนิคการแพทย ์
o ผู้ปฏิบตัิงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคล 
o การคล้องโซ่กบัถังแก๊สเพื่อป้องกันการลม้ 
o การใช้ฝาครอบเพื่อป้องกันอันตรายจากสายพานหรือใบมีดของเครื่องมือ 

5.  ระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารัว่หรือการต่อสายดินในคณะเทคนิคการแพทย์  
o การต่อระบบสายดิน (Grounding system) 
o บรรจุเบรกเกอร์ตดัไฟ 
o ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า โดยมีการต่อสายล่อฟ้า 

6. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภยัในคณะเทคนคิการแพทย ์

o อุปกรณต์รวจจับควัน และระบบหัวกระจายน้าดับเพลิงอัตโนมตัิที่สามารถระงับเพลิงไหมไ้ดค้รอบคลมุทั้งอาคาร 

o ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหมด้้วยมือ 

7. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในคณะเทคนิคการแพทย์ 
o หัวฉีดน้าดับเพลิง (ซ้าย) และเครื่องสูบน้าดับเพลิง (ขวา) 
o เครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองฉุกเฉินและระบบควบคุม (ซ้าย) และไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (ขวา) 

8. การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในคณะเทคนิคการแพทย์ 
o การบรรยายความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น ปี 2565 
o การฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้น ปี 2565 

  9. แผนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในคณะเทคนิคการแพทย์  
o มีห้องปฏิบัติการนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์  
o ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ 

11. ห้องพยาบาล และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในคณะเทคนิคการแพทย์ 
12. มาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางคณะเทคนิคการแพทย์ 

o รถโดยสารของคณะเทคนิคการแพทย์ และการจัดโซนจอดรถ และการจราจร 

o บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 
13. การจัดสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารของคณะเทคนิคการแพทย์ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 รายงานผลการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2023 

งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการจัดอันดับ Times 
Higher Education (THE) Impact Ranking 2023 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) โดยได้ด าเนินการส่งข้อมูลเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมานั้น  โดยปัจจุบันการจัดอันดับ Times 
Higher Education (THE) Impact Ranking 2023 ได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา 
จึงขอเรียนแจ้งผลการจัดอันดับฯ  
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โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอันดับที่ 38 ของโลก คะแนนรวม 92.4 คะแนน จาก 1,591 มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผลจาก
คะแนนในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 (SDG3), เป้าหมายที่ 7 (SDG7), เป้าหมายที่ 9 (SDG9) และเป้าหมายที่ 17 
(SDG17) ในประเทศไทยเข้าร่วมทั้งหมด 65 มหาวิทยาลัย พร้อมท้ังมี SDGs ที่มีคะแนนโดดเด่น ดังนี ้

o SDG3 : อันดับที่ 3 ของโลก และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย 
o SDG7 และ SDG17: อันดับที่ 5 ของโลก และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย 
o SDG12, SDG15 และ SDG16: อันดับที่ 1 ของประเทศไทย 

 

 
 

 
 

รายละเอียดผลการจดัอันดับในแตล่ะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส่วนมากเพิ่มขึ้น แตล่ดลงในส่วนของงานวิจัย  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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1.2 แนวทางการเข้าพ้ืนที่มหาวิทยาลัย ในวันพระทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2565 
งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอรายงานความคืบหน้างานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้ 

 

 
 

o งานพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปกีารศึกษา 2565 (วันซ้อมใหญ่ 7-8 ตุลาคม 2566 และวันรับจริง 10-11 ตุลาคม 2566) เปิด
ให้ญาติบัณฑิตเข้าในพื้นที่ท้ัง 4 วัน โดยจุดจอดรถที่ถนนอุทยานเช่นเดิม (มีรถบัสรับ-ส่ง)  

o ส าหรับรถยนต์ : บุคลากรและนักศึกษา, ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เปิดให้เข้าเฉพาะประตู 3 และเปิดให้ออกประตู 3 และประตู 4 โดย
สามารถเข้าพื้นที่ได้เฉพาะผู้มีสติ๊กเกอร์,บัตรจอดรถจากฝ่ายเลขาฯและบัตรเฉพาะกิจเท่านั้น 

o ส าหรับรถจักรยานยนต์ : เปิดให้เข้าเฉพาะนักศึกษาและบุคลากร ที่มีบัตรประจ าตัว 
o ส าหรับแม่บ้าน รปภ. Outsource standby ระบบ ร้านค้าต่าง ๆ  : ให้ขอบัตรเฉพาะกิจมาที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยไม่

อนุญาตให้ขอรับเองได้โดยตรง ให้ผ่านผู้ประสานงานส่วนงานรวบรวมข้อมูลขอเข้ามา  
ในการนี้ ขอความร่วมมือคณะ/สถาบันที่น าร้านค้าเข้ามาจ าหน่ายในพื้นที่ ขอให้ตั้งร้านค้าอยู่ในบริเวณอาคารและไม่ใกล้เคียง

เส้นทางเสด็จ (จากประตู 2 สู่มหิดลสิทธาคาร) เพื่อความเรียบร้อยในการจัดงานและช่วยระวังเรื่องมิจฉาชีพที่เข้าสู่พื้นที่ที่ท่านดูแล หากเกิดเหตุ
สามารถติดต่อที่ได้งานจราจรและความปลอดภัย เบอร์โทรศัพท์ 02-4414400 หรอื 02-4419318 เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองแนวทางการบริหารจัดการรถจักรยานภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2566 

งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งรายละเอียดประกาศแนวทางการบรหิารจัดการรถจักรยานภายใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการจัดเก็บรถจักรยานที่จอดทิ้งเพื่อให้บริหารจัดการที่จอดจักรยานในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่โดยรอบได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ หากตรวจพบจักรยานที่จอดทิ้งเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี จะถูกจัดเก็บโดยงานจราจรและความปลอดภัย โดยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้มได้จัดท าทะเบียนจักรยานที่จอดทิ้งและด าเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เจ้าของแสดงความประสงค์
ขอรับคืนหรือท าการบริจาค ในกรณีไม่แสดงตนจะท าการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 90 วัน และด าเนินการบริจาคต่อไป 

2. ภายในระยะ 90 วัน สามารถติดต่อขอรับจักรยานคืนหรือประสงค์ท าการบริจาคได้ที่ งานจราจรและความปลอดภัย อาคาร
เอนกประสงค์ 

ทั้งนี้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์การจ าหน่ายพัสดโุดยวิธีการโอนให้แก่หน่วยงานตามข้อ 215 (3) ของ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และได้เวียนแจ้งประกาศให้ส่วนงานทราบเรียบร้อยแล้ว 



รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งท่ี 3/2566  7 

 
 

ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ขอสอบถามว่าจักรยานที่จอดทิ้งไว้ในส่วนงานในพื้นที่ศาลายา จะสามารถใช้ประกาศนี้ได้เลยหรือต้องออก
ประกาศใหม่  รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ แจ้งว่าสามารถใช้ประกาศนี้ได้เลย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.4 แนวทางปฏิบัติการจัดเก็บจักรยานที่ไม่ใช้งานแล้วในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย 
งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิง่แวดล้อม แจ้งขอเริ่มด าเนินการเก็บรถจักรยานเก่าจอดทิ้งไว้ในพื้นที่ส่วนกลางของ

มหาวิทยาลัย โดยจะเริ่มการลงทะเบียนจักรยานเก่าและติดตั้งใบแจ้งเตือนในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 และจัดเก็บรถจักรยานที่จอดทิ้งเพื่อให้
บริหารจัดการที่จอดจักรยานในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่โดยรอบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดเก็บจักรยานเก่าหรือหมดสภาพ
เป็นระยะเวลานาน โดย 

1. จัดท าทะเบียนจักรยานที่จอดทิ้งและด าเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เจ้าของแสดงความประสงค์ขอรับคืนหรือท าการ
บริจาค ในกรณีไม่แสดงตนจะท าการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 90 วัน และด าเนินการบริจาคต่อไป 

2. ภายในระยะ 90วัน สามารถติดต่อขอรับจักรยานคืนหรือประสงค์ท าการบริจาคได้ที่งานจราจรและความปลอดภัย 
(อาคารเอนกประสงค์) 

ดังนั้น ขอให้ส่วนงานช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษา เจ้าของจักรยานที่จอดทิ้งไว้ในพื้นที่ท าการลงทะเบียนผ่านระบบ 
Google From หรือผ่าน QR Code ที่ติดไว้กับตัวจักรยาน หรือน ารถจักรยานกลับไปซ่อมบ ารุงหรือใช้งานต่อไป โดยงานจราจรและความปลอดภัย
จะท าการติดใบประกาศแจ้งเตือนเป็นเวลา 30 วันและจะท าการจัดเก็บจักรยานไว้ ณ อาคารเจรจานวัตกรรมอีกเป็นเวลา 90 วัน ก่อนท าการบริจาค
หรือจ าหน่ายออกนอกมหาวิทยาลัยต่อไป และกรณีที่เจ้าของจักรยานเกิดเหตุขัดข้องสามารถติดต่องานจราจรและความปลอดภัยเพื่อประสานใน
รายละเอียดต่อไป ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่จัดเก็บ (วันที่ 26 มิถุนายน –วันที ่25 กันยายน 2566)   

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้สอบถามว่าเราจะสามารถแยกสภาพได้อย่างไรว่า มีสภาพไม่ใช้งานแล้ว  ผู้แทนงานจราจรและ
ความปลอดภัย แจ้งว่า มีจากสภาพที่ยางแบน รถมีสนิม และมีสภาพเสื่อมโทรมมาก ที่มีอยู่ทุกลานจอด โดยจักรยานที่มีสภาพดีจะไม่ไปยุ่ง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.5 รายงานความคืบหน้าโครงการงานก่อสร้าง 
งานออกแบบและผังแม่บท กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานสรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา จ านวนประมาณ 19 โครงการ ตามรายละเอียดตารางสรุป ดังนี ้
 

 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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1.6 ความคืบหน้าโครงการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)  
งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอรายงานความคืบหน้าโครงการใช้พลังงาน

ทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)  โดยสรุปดังนี้  

 ผลการด าเนินงาน เริ่มวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 6 มิถุนายน 2566 

 ระยะเวลาที่ใช้ไป 365 วัน คงเหลือระยะเวลา 147 วัน (ขยายสัญญา 152 วัน รวม 517 วัน) 
o Plan                        95.35   % 
o Actual                     94.14   % 
o ช้า กว่าแผน               - 1.22   % 

 

โดยการเช่ือมต่อระบบแล้วเสร็จ จ านวน 33 อาคาร ก าลังการผลิตรวม 10.347 MWp.DC. ซึ่งรอสรุปวันเช่ือมต่อระบบ
ไฟฟ้าเดือนมิถุนายน 2566 จ านวน 2 อาคาร ก าลังการผลิตรวม 0.755 MWp.DC. คือ อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และอาคาร
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร และงานติดตั้งเพิ่มเติม แล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2566 จ านวน 4 อาคาร ก าลังการผลิตรวม 1.039 
MWp.DC. คือ อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์, อาคารหอพักนักศึกษา 10, อาคาระบบประปา และอาคารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ  

ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรคที่แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับโครงการ Solar Cells ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 9 ตัวที่จับ
กระแสไฟฟ้ามันย้อนกลับมาที่สถานีเลยต้องท าให้ปิดระบบและรีเซ็ตระบบการท างานเกี่ยวกับแบกเกอร์ ขณะนี้ ก าลังเร่งด าเนินการแก้ไข
อยู่ และถ้าด าเนินการเสร็จแล้วจะแจ้งท าส่วนงานให้ทราบต่อไป และก็จะมีการรันทดสอบไฟอีก 1 เดือน ส่วนงานไหนที่รันไปแล้วเรามี
ข้อมูลเราก็จะรันให้ครบ 1 เดือน 

รองอธิการบดีฝ่ายสิง่แวดล้อมฯ แจ้งว่าที่ขยายสัญญาออกไปเพราะมเีพิ่มอีก 4 ส่วนงาน เพิ่มอีกประมาณ 1 MWp.DC. รวมทั้งหมด
ประมาณ 12 MWp.DC. จากท่ีตั้งไว้ประมาณ 13 MWp.DC. หายไปเยอะและหายไปหลายส่วนงานเนื่องจากหลังคาแต่ละที่เก่ามาก และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เรื่องของวิทยาเขตพญาไทที่ประชุมมีมติ  “ไม่ขยายสัญญา” จากสัญญานี้ ดังนั้น คณะ
วิทยาศาสตร์เมื่อผ่าน สกร. แล้วก็เดินหน้าต่อได้เลย โดยส่วนงานอื่นกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะมีหนังสือแจ้งไปยังส่วนงานที่จะเข้า
ร่วม โดยจะรวบรวมและประมวลผลรวมกันและจะน าเสนอผ่านสภามหาวิทยาลัยเพื่อน ามติของสภามหาวิทยาลัยไปผ่าน สกร. อีกครั้ง
หนึ่ง และก็จะจัดจ้างใหม่ เพราะว่าสุ่มเสียงในเรื่องของกฎหมาย ทางบริษัทอ่ืนจะมาร้องได้ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงสัญญาออกไป ทั้งนี้ ใน
พื้นที่ศาลายาที่เราจะไม่เปิดใช้งานไม่ได้ เรายังติดกฎหมายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าจะต้องผ่านบอร์ดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อน คาดว่าประมาณเดือนสิงหาคม 2566 

ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์แจ้งว่ากรณีที่ถนนเสียหายจากการติดตั้งยังไม่ได้ด าเนินกา รซ่อมแซมให้เลย หัวหน้างาน
สาธารณูปโภคและระบบอาคาร รับทราบและจะประสานให้ผู้รับจ้างเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.7 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองก าหนดอัตราการจัดเก็บค่าสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ. 2566  
งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องก าหนดอัตรา

การจัดเก็บค่าสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ. 2566 โดยประกาศ ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้ 
- ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า ส าหรับส่วนงาน ผู้ประกอบการ ร้านค้าและพื้ นที่เชิงพาณิชย์ ภายในพื้นที่มหา

วิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประจ าเดือน จากอัตราหน่วยละ 6 บาท เป็นหน่วยละ 7 บาท 

- ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า ส าหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้าง ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา ประจ าเดือน จากอัตราหน่วยละ 8 บาท เป็นหน่วยละ 9 บาท 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป 
 

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สอบถามว่าถ้าลดลงประกาศนี้ต้องท าอย่างไร หัวหน้างานสาธารณูปโภคและระบบอาคารแจ้งว่า      
ถ้าค่า FT ลดลง จะด าเนินการจัดท าประกาศแนบท้าย โดยปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป ซึ่งค่า FT ของการไฟฟ้าฯ 
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จะปรับทุก 3 เดือน ท้ังนี้ มีผู้แทนส่วนงานสอบถามว่าโครงการที่ด าเนินการไปแล้วยังใช้อัตราตามประกาศนี้ได้เลยหรือไม่ โดยหัวหน้างาน
สาธารณูปโภคและระบบอาคารแจ้งว่าก็สามารถปรับใช้อัตราตามประกาศนี้เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2566 โดยไดส้่งไฟลร์ายงานการประชุมทางอีเมล์คณะกรรมการทกุท่าน หากกรรมการท่าน

ใดมีแก้ไข สามารถแจ้งที่ฝา่ยเลขานุการเพื่อแก้ไขต่อไป 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 2/2566 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตาม 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 5.1 การบริหารจัดการตลาดนัดภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
  ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2566 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบรหิาร
จัดการตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้น าเสนอหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยว่า ความเห็นชอบในการจัดตลาดนัดหรือไม่ โดยภาพรวมทีมผู้บริหารเห็นชอบให้มีตลาดนัดทุกวันศุกร์ และได้มีการคุยกันมา
ในเบื้องต้น ซึ่งประกอบไปด้วยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ผู้อ านวยการกองต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในภาพรวมจากท่ีประชุมจะหารือทุก ๆ ส่วนงาน ว่ามีความประสงค์จะเปิดพื้นท่ีหรือจะมีร้านค้าจะมาลงขายในพื้นท่ีโซนที่
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นคนจัดให้หรือไม่ โดยจะมีหนังสือสอบถามไปท่ีส่วนงาน หากส่วนงานมีร้านค้าอยู่ประมาณ 10-20 ร้าน ก็
แจ้งความประสงค์เข้ามา โดยมหาวิทยาลัยจะคิดต้นทุนในการด าเนินการส าหรับค่าส่วนกลาง ค่าบริหารจัดการขยะ ค่า รปภ. หรือค่า
อะไรก็ตามสมมุติที่ตัวเลข 100 บาท เป็นตัวเลขกลาง แล้วท่านจะเปิดขายอยู่ที่ล็อคละ 200 บาท ส่วนงานจะมีก าไรจากการจัดกิจกรรม
ตรงนี้ 100 บาท ทางกองกายภาพฯ มีหนังสือสอบถามไปท่ีส่วนงานของท่าน หรือท่านมีร้านค้าท่ีติดต่อกันไว้ หากรายได้เข้าส่วนงาน โดย
กองกายภาพฯ จะนัดประชุมชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม  14.35  น. 
 
         

นายสุพจน์  ภาษีรอด  บันทึก/ตรวจรายงานการประชุม 


